
 
๑ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๑ 
 

ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน  
สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๔  

วันจันทรท์ี่ ๒๗ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
ณ อำคำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน 

อ ำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ 
********************* 

ผู้มำประชุม 
๑. นายแดง  ศรีนอก   ประธานสภาเทศบาล  
๒. นางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายประจวบ  สมัยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
๔. นางสุพิน  แรมกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายชานน  อ่อนทองหลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายวีระชัย  โปรยโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นางแสงเดือน  ทุยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายระเบียบ  หวังคุมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑.นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๒.นายมาลัย  รอกลาง    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๓.นายวิชิต  นวลสกุลนิภา  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มำประชุม -----ไม่ม-ี----   

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายระยอง  พิมพ์ปรุ   นายกเทศมนตรี 
๒. นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายประคอง  เงื่อนกลาง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายยงยุทธ   ประจวบกลาง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายนิรุธ  งอสอน   รองปลัดเทศบาล 
๗. นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๘. นายวาทิตต์  เรียมริมมะดัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นายมนต์ชัย  วงศ์สันติราษฎร์  หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบ ารุง 
๑๐.นางสาวพิมพ์พร  พิมพ์ปรุ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๑๑.นางณิชา  นันทน์ธนกุล  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

ผู้เข้าฟังการประชุม... 
 
 
 
 

 



 
๒ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๒ 
 

ผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำ 
๑.นางรัญจวน  ชอบเก้ือ   ประชาชน 
๒.นางสาวล าภู  ครุฑขุนทด  ประชาชน 
๓.นางชุ่ม  ขอมีกลาง   ประชาชน 
๔.นางชริยา  ตราพระส าโรง  ประชาชน 
๕.นายด ารงค์  บ ารุงกลาง  ประชาชน 
๖.นางสมหมาย  จัดกลาง  ประชาชน 
๗.นางสมจิตร  มะลิวงษ์   ประชาชน 
๘.นางศิริวรรณ  อาจชัยภูมิ  ประชาชน 
๙.นายผ่อง  มงคล   ประชาชน 
๑๐.นางทนงศักด์ิ   เพ็งกลาง  ประชาชน 
๑๑.นายพร่างเพชร  เกียรติฉลอง  ประชาชน 
๑๒.นายประสิทธิ์  แลบัว   ประชาชน 
๑๓.นายอชิตพล  เอมโคกสูง  ประชาชน 
๑๔.นายอภิชัย  เพ็ญภาสกุล  ประชาชน 
๑๕นางสมคิด  สายโคกสูง  ประชาชน 
๑๖.นางสมพงษ์  ขอถือกลาง  ประชาชน 
๑๗.นางสุทิน  พิมพ์กลาง   ประชาชน 
๑๘.นางบัวลอย  กลางนอก  ประชาชน 
๑๙.นางอนุสรา  เกิดมงคล  เจ้าหน้าท่ีผู้ช่วยเหลือการประชุม 
๒๐.นายศิวนัฐ  สุวรรณกลาง  เจ้าหน้าท่ีผู้ช่วยเหลือการประชุม 
๒๑.นางสุธิษา  เทอร์เนอร์  เจ้าหน้าท่ีผู้ช่วยเหลือการประชุม 
๒๒.นายณัฏฐกิตติ์  โพธิ์นอก  เจ้าหน้าท่ีผู้ช่วยเหลือการประชุม 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐ น.  

  -เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชิต  นวลสกุลนิภา  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล            
หนองหัวฟาน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔      
ข้อ ๒๕ พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อจ านวน ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม และได้ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบ   
เอกสารท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมว่าครบหรือไม่ ประกอบด้วย ระเบียบ
วาระการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒ หน้า ส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี 
๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๙ หน้า รายละเอียดประกอบ
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 
๑ หน้า แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เอกสารหมายเลข ๑) จ านวน ๑ หน้า รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔) (เอกสารหมายเลข ๒) จ านวน ๑ หน้า และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารหมายเลข ๓) จ านวน ๑ หน้า     

ในการประชุมสภา... 
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  ในการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ประธานสภาเทศบาลได้เชิญให้ประชาชนเข้ารับฟังการ
ประชุมสภาด้วย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ การเข้าฟังการประชุมสภาท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบของสภา ประชาชนท่ีเข้ารับฟังการ
ประชุมสภาคือต้องแต่งกายสุภาพและต้องนั่งในสถานท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดไว้ให้ และต้องนั่งฟังด้วยความ
สงบห้ามกระท าการสิ่งใดท่ีเป็นการรบกวนการประชุม หากท่านต้องการซักถามเกี่ยวกับการประชุม
สภาต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภาก่อน  

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูป เทียนบูชา
พระรัตนตรัย น าสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวเปิดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระการประชุม  

ประธำนสภำ  -ขอต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน กรรมการ
ชุมชน ทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ 
ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔               

ระเบียบวำระที่ ๑  เรื่องประธำนแจ้งต่อที่ประชุม  
ประธำนสภำ -ประธานสภาเทศบาลไม่มีเรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม 
   ๑.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  ขอเชิญนายกเทศมนตรี

รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครับ 
นำยกเทศมนตร ี -เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้อง

ประชาชน ท่ีเคารพทุกท่านครับ ผมนายระยอง พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน วันนี้
ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาท่ีเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความส าคัญในการ
ขับเคลื่อนงานของเทศบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้เข้ารับฟังการประชุมสภา ส าหรับรายงานการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  และการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอมอบหมายให้หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้รายงานครับ   

ประธำนสภำ -ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลรายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐  ขอเชิญครับ  

หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  -เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนท่ีเคารพ ทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวชุติกาญจน์  
บุญยืน  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขอรายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐ ของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ในส่วนของรายละเอียดเนื่องจากเป็นเอกสาร
จ านวนมาก ทางเจ้าหน้าท่ีจึงได้จัดท าข้อมูลในรูปแบบของคิวอาร์โค้ดส าหรับให้สามารถดาวน์โหลด
ได้เนื้อหาโดยสรุปได้ดังนี้ค่ะ  

   -นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟานลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔      

 
การน าแผน... 
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 ๕.ยุทธศาสตร์... 

กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ  1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 
 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน งำน 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนนุ 
1 ยุทธศาสตร์ : การพัฒนา

ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ประชาชนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
และการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

-ด้านบริหาร
ทั่วไป 

-แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

-งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
-งานจราจร 

-ส านักปลัดเทศบาล ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
เทศบาล
ต าบลหนอง
หัวฟาน 

-ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

-งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

-ส านักปลัดเทศบาล 

 -แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

-ส านักปลัดเทศบาล 

-ด้านการ
ด าเนินงานอื่น 

-แผนงานงบกลาง -งบกลาง -ส านักปลัดเทศบาล 

2 ยุทธศาสตร์ : การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข  

-ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

-แผนงานสาธารณสุข -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

-กองสาธารณสุขฯ ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
เทศบาล
ต าบลหนอง
หัวฟาน 

  -งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 

-กองสาธารณสุขฯ 

-ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

-แผนงานงบกลาง -งบกลาง -กองสาธารณสุขฯ 

3 ยุทธศาสตร์ : การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

-งานไฟฟ้าและประปา -กองช่าง ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
เทศบาล
ต าบลหนอง
หัวฟาน 

-ด้านการ
เศรษฐกิจ 

-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

-งานก่อสร้าง -ส านักปลัดเทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองการศึกษา 
-กองการประปา 

 -แผนงานการพาณิชย์ -งานกิจการประปา -กองการประปา 
4 ยุทธศาสตร์ : การพัฒนา

ด้านการส่งเสริม การเกษตร 
การพัฒนาแหล่งน้ า
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม เมืองน่าอยู่ 
และการท่องเที่ยว 

 -ด้านการ
เศรษฐกิจ 

-แผนงานการเกษตร -งานส่งเสริมการเกษตร -ส านักปลัดเทศบาล ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
เทศบาล
ต าบลหนอง
หัวฟาน 

  -งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-ส านักปลัดเทศบาล 

   -กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์ : การพัฒนา
ด้านการศึกษา ส่งเสริมการ
ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่น 
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการ 

-บริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานการศึกษา -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

-กองการศึกษา ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
เทศบาล
ต าบลหนอง
หัวฟาน 

  -งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

-กองการศึกษา 

 -แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-งานกีฬาและนันทนาการ -กองการศึกษา 

  -งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

-กองการศึกษา 

6 ยุทธศาสตร์ : การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  

-ด้านบริหาร
ทั่วไป 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

-งานบริหารทั่วไป -ส านักปลัดเทศบาล ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
เทศบาล
ต าบลหนอง
หัวฟาน 

  -งานบริหารงานคลัง 
-งานพัฒนารายได้ 
-งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

-กองคลัง 

 



 
๕ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๕ 
 

   ๑.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

   -การติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณของเทศบาลต าบล       
หนองหัวฟาน ว่าเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้น าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาตั้งไว้ใน       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจ านวนกี่โครงการและได้ด าเนินการโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจ านวนกี่โครงการ  โดยวัดจากจ านวนโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการพัฒนาในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายและวัดจากจ านวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเปรียบเทียบกับจ านวน
โครงการพัฒนาท่ีสามารถด าเนินการได้จริงด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)      
ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ก าหนดให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมท่ีมีการชุมนุมของผู้คนจ านวนมาก 
ส่งผลให้เทศบาลต าบลหนองหัวฟานไม่สามารถจัดท าโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ท่ีก าหนดไว้ได้ จ านวนโครงการท่ียังไม่ด าเนินการจึงมีถึง ๑๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๕  
เทศบาลได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ทราบโดยท่ัวกัน เมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
และเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) จึงขอรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน โดยสรุป ในส่วนรายละเอียดของรายงานจะอยู่ ในเล่ม
รายงานท่ีมอบให้กับท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว 

 
สรุปผลการด าเนินงาน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
๖ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๖ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์ 
ของเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(จ ำนวนโครงกำร) 

ตามแผน ตั้งงบประมาณ ด าเนินการจริง 

1. การพัฒนาด้านสังคม 20 15 8 

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

26 12 4 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

53 20 18 

4. การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 17 5 1 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเทียว 

22 13 4 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 20 13 3 

รวม 158 78 38 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564) 

1) โครงการ ตามแผนพัฒนา จ านวน 158 โครงการ    
2) โครงการ ที่ตั้งงบประมาณ จ านวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.37 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 
3) โครงการ ที่ด าเนินการ จ านวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.5 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 
4) งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จ านวน 22,136,1๓1 บาท    
5) โครงการที่ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 120 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.5 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 

กำรด ำเนินงำนท ำได้ต่ ำกว่ำตัวชี้วัด ร้อยละของความส าเร็จของ เป้าหมาย / ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ว่าต้องจัดท าโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีที่ด าเนินการ) โดยสามารถท าได้ ร้อยละ 24.05  

 
 

ผลการด าเนินงาน... 
 
 
 
 

 
 
 



 
๗ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๗ 
 

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนสงัคม 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป         

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ แผน ตั้ง

งบประมำณ 
เบิกจ่ำย 

1 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 70,000  -    -    ส านักปลัดเทศบาล 
รวม 70,000                -                  -    

จ ำนวนโครงกำรตำมแผน               1      
จ ำนวนโครงกำรท่ีตั้งงบประมำณ                 -      

จ ำนวนโครงกำรท่ีเบิกจ่ำย                   -    

 
แผนงำนงำนรักษำควำมสงบ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ แผน ตั้ง

งบประมำณ 
เบิกจ่ำย 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 10,000         
10,000  

          
6,515    

ส านักปลัดเทศบาล 

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

10,000          
10,000  

          
9,800    

ส านักปลัดเทศบาล 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000         
10,000  

-                      ส านักปลัดเทศบาล 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 30,000          
30,000  

-  ส านักปลัดเทศบาล 

6 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 150,000                -                     
-    

ส านักปลัดเทศบาล 

7 โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันการจมน้ า 20,000          
20,000  

                 
-    

ส านักปลัดเทศบาล 

8 โครงการฝึกอบรมการเผชิญเหตุ 20,000          
20,000  

                 
-    

ส านักปลัดเทศบาล 

9 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 150,000                -                   -    ส านักปลัดเทศบาล 
 รวม 400,000 100,000 16,315 

 จ ำนวนโครงกำรตำมแผน 8     
 จ ำนวนโครงกำรท่ีตัง้งบประมำณ   6   

 จ ำนวนโครงกำรท่ีเบิกจ่ำย     2 

 
แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ แผน ตั้ง

งบประมำณ 
เบิกจ่ำย 

10 โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ผู้ทุพลภาพ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ 

5,000 5,000 0 ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 5,000 5,000 0 
จ ำนวนโครงกำรตำมแผน 1     

จ ำนวนโครงกำรท่ีตั้งงบประมำณ   1   
จ ำนวนโครงกำรท่ีเบิกจ่ำย     0 

แผนงานการพาณิชย์... 
 



 
๘ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๘ 
 

 แผนงำนกำรพำณิชย ์

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ แผน ตั้ง

งบประมำณ 
เบิกจ่ำย 

20 เงินก้อนใหญ่สู่วัยเกษียร               -                   -                   -    กองประปา 
 รวม               -                  -                  -    

 จ ำนวนโครงกำรตำมแผน               1      
 จ ำนวนโครงกำรท่ีตัง้งบประมำณ   -   

 จ ำนวนโครงกำรท่ีเบิกจ่ำย                   1  

 
แผนงำนงบกลำง 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หน่วยงำนรับผิดชอบ แผน ตั้ง
งบประมำณ 

เบิกจ่ำย 

46 สบทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ     
150,000  

      
110,000  

        
110,000  

กองสาธารณสุข 

 รวม   150,000      
110,000  

    110,000  

 จ ำนวนโครงกำรตำมแผน             1      

 จ ำนวนโครงกำรท่ีตัง้งบประมำณ                 1    

 จ ำนวนโครงกำรท่ีเบิกจ่ำย                    1  

สรุป 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมืองน่าอยู่ 
1) โครงการ ตามแผนพัฒนา จ านวน 26 โครงการ    
2) โครงการ ที่ตั้งงบประมาณ จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.15 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 
3) โครงการ ที่ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.38 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 
4) งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จ านวน 171,725 บาท    
5) โครงการที่ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.62 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 
       
ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม เมืองน่ำอยู่ 

ท ำได้ต่ ำกว่ำตัวชี้วัด ร้อยละของความส าเร็จของ เป้าหมาย / ผลผลิตโครงการ / กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าเป้าหมาย 
       

 
ยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สิง่สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ หน่วยงำน

รับผิดชอบ แผน ตั้งงบประมำณ เบิกจ่ำย 
47 โครงการ ปรับปรุง อาคารส านักงานเทศบาล   500,000                   -                -    ส านักปลัดเทศบาล 
48 โครงการ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์   200,000                   -                -     ส านักปลัดเทศบาล 

รวม   700,000               -               -    
จ ำนวนโครงกำรตำมแผน              2      

จ ำนวนโครงกำรท่ีตั้งงบประมำณ                -      
จ ำนวนโครงกำรท่ีเบิกจ่ำย                 -    

 
แผนงานการพาณิชย์... 

 



 
๙ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๙ 
 

แผนงำนกำรพำณชิย ์

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ หน่วยงำน

รับผิดชอบ แผน ตั้งงบประมำณ เบิกจ่ำย 
98 โครงการปรับปรุงระบบประปาหนองนาม่อง 2,000,000               -                -    กองประปา 
99 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปาดื่มได้ 1,500,000               -                -    กองประปา 

 รวม 3,500,00
0  

             -                -    

 จ ำนวนโครงกำรตำมแผน              2      
 จ ำนวนโครงกำรท่ีตัง้งบประมำณ                -      

 จ ำนวนโครงกำรท่ีเบิกจ่ำย                 -    

สรุป 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1) โครงการ ตามแผนพัฒนา จ านวน 53 โครงการ    
2) โครงการ ที่ตั้งงบประมาณ จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.74 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 
3) โครงการ ที่ด าเนินการ จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.42 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 
4) งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จ านวน 7,361,802 บาท    
5) โครงการที่ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.04 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 
       
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 

ท ำได้ต่ ำกว่ำตัวชี้วัด ร้อยละของความส าเร็จของ เป้าหมาย / ผลผลิตโครงการ / กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าเป้าหมาย 
       

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
1) โครงการ ตามแผนพัฒนา จ านวน 17 โครงการ    
2) โครงการ ที่ตั้งงบประมาณ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.4

1 
เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 

3) โครงการ ที่ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.88 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 
4) งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จ านวน 20,000 บาท    
5) โครงการที่ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.1

1 
เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 

       
ยุทธศำสตร์ที่ 4   กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ 

ท ำได้ต่ ำกว่ำตัวชี้วัด ร้อยละของความส าเร็จของ เป้าหมาย / ผลผลิตโครงการ / กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าเป้าหมาย 
       

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเทียว 
1) โครงการ ตามแผนพัฒนา จ านวน 22 โครงการ    
2) โครงการ ที่ตั้งงบประมาณ จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.09 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 
3) โครงการ ที่ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 
4) งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จ านวน 4,301,934 บาท    
5) โครงการที่ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.81 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 
       
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น กีฬำ นันทนำกำร และกำรท่องเทียว  

 ท ำได้ต่ ำกว่ำตัวชี้วัด ร้อยละของความส าเร็จของ เป้าหมาย / ผลผลิตโครงการ / กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าเป้าหมาย 
       

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖... 

 



 
๑๐ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๑๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1) โครงการ ตามแผนพัฒนา จ านวน 20 โครงการ    
2) โครงการ ที่ตั้งงบประมาณ จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.00 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 
3) โครงการ ที่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.00 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 
4) งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จ านวน 439,675 บาท    
5) โครงการที่ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.00 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 ท ำได้ต่ ำกว่ำตัวชี้วัด ร้อยละของความส าเร็จของ เป้าหมาย / ผลผลิตโครงการ / กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าเป้าหมาย 

 
  กำรวัดผลในเชิงปริมำณ ในภำพรวม 
1) เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน    
    -มีโครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น จ านวน 158 โครงการ    

-มีงบประมาณ ตามแผนพฒันา จ านวน 103,581,800 บาท    
2) เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน       
    -มีโครงการที่ ตั้งงบประมาณ จ านวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.37 ตามแผนพฒันา 

-ตั้งงบประมาณ เพื่อด าเนนิการ จ านวน 26,137,112 บาท    
3) เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน       
    -มีโครงการที่ ด าเนินการ จ านวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.05 ตามแผนพฒันา 

-มีงบประมาณ ที่เบิกจา่ย จ านวน 22,136,131 บาท    
4) เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน       
    -มีโครงการที่ ไมไ่ด้ด าเนนิการ จ านวน 120 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.95 ตามแผนพฒันา 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธำนสภำเทศบำล -ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๑.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลง 

ไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ขอเชิญผู้บริหาร
เทศบาลรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเทศบาล ขอเชิญครับ   

นำยกเทศมนตร ี -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายระยอง พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรี
ต าบลหนองหัวฟาน ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบได้รายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีท่านผู้อ านวยการปัญญา  หวังรวมกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุชน          
หนองหัวฟาน เป็นประธานคณะกรรมการ นั้น เจ้าหน้าท่ีได้จัดท าคิวอาร์โค้ทเพื่อสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูลและแจกจ่ายให้กับท่านท่ีเข้าประชุมและน าส่งให้ผู้น าชุมชนทุกชุมชนด้วยแล้ว            
ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นคือการเตรียมไว้พัฒนาภายในห้าปีข้างหน้าอาจมีการแก้ไขตามสถานการณ์  
จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จะบริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ท่ีได้จัดท าไว้ คือ 
เทศบาลน่าอยู่ เป็นภาพรวมของเทศบาลว่าเทศบาลน่าอยู่นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ต้องน่าอยู่
ทุกเรื่อง เมื่อเทศบาลน่าอยู่แล้วพี่น้องประชาชน ผู้น าและผู้บริหารต้องมีคุณธรรม หากขาดคุณธรรม
แล้วก็ไม่สามารถน าพาเทศบาลไปสู่เป้าหมายได้  และในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้บริหารได้
ให้ความส าคัญในเรื่องของการศึกษา เพราะเทศบาลมีโรงเรียนท้องถิ่น  จัดให้มีการเรียนการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ระบบของการศึกษาในปัจจุบันมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย มีความทันสมัยมากขึ้น หลักสูตรการเรียนต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น ผู้บริหารจึงพยายามจัดหาอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆให้กับโรงเรียนเพื่ออ านวยความ  



 
๑๑ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๑๑ 
 

                                                                                                        สะดวกให้... 
สะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเทศบาลต าบลหนองหัวฟานให้มากท่ีสุดรวมถึงความปลอดภัยด้วย  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   ภาพรวมท่ี
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชน เพราะ
เทศบาลจัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีและประชาชนทุกชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรง มีการเชื่อม
ความสามัคคี พี่น้องประชาชนในทุกชุมชนได้พบปะพูดคุย เล่นกีฬา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้มี
กิจกรรมท่ีท าร่วมกัน  เรื่องท่ี ๒ คือเรื่องระบบประปา น้ าสะอาด มีการบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
เรื่องท่ีสาม เรื่องความสะอาด ทางเทศบาลได้ด าเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือน  การเก็บคืนถังขยะ
การเก็บและขนขยะเป็นเวลา ธนาคารขยะชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีวินัยในการท้ิงขยะและเห็น
ภารกิจของเทศบาลท่ีท าเป็นกิจวัตรประจ าวัน การกวาดถนน ท าความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ต่อไปขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  
เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ผมจะขอรายงานข้อมูลเบื้องต้นและหลังจากนั้นผมจะให้ท่าน        
รองนายกเทศมนตรีท้ังสองท่านซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้บริหารเทศบาลได้รายงานเกี่ยวกับเนื้องานท่ีนายก  
เทศมนตรีมอบหมายให้ท่านดูแลงานของแต่ละส่วนราชการ  

นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟานและคณะ   ประกอบด้วย 
1. นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน 
2. นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายยงยุทธ ประจวบกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายประคอง  เงื่อนกลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 
สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  ประกอบด้วย 

1. นายแดง    
2. นางร าพึง    
3. นายด ารงศักดิ์      
4. นายประจวบ              
5. นางสุพิน                       
6. นายชานน   
7. นายสัมฤทธิ์                
8. นายระเบียบ               
9. นายโสภณ   
10. นายมาลัย                        
11. นายวีระชัย              
12. นางแสงเดือน            

ศรีนอก 
วงศ์สันติราษฎร์ 
กันนิดา 
สมัยกลาง 
แรมกลาง 
อ่อนทองหลาง 
เถาว์กลาง 
หวังคุ้มกลาง 
จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ 
รอกลาง 
โปรยโคกสูง 
ทุยกลาง     

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
สมาชิกสภา เขต 1 
สมาชิกสภา เขต 1 
สมาชิกสภา เขต 1 
สมาชิกสภา เขต 1 
สมาชิกสภา เขต 2 
สมาชิกสภา เขต 2 
สมาชิกสภา เขต 2 
สมาชิกสภา เขต 2 
สมาชิกสภา เขต 2 
สมาชิกสภา เขต 2 
 

หัวหน้าส่วนราชการ... 
 
 
 



 
๑๒ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๑๒ 
 

 
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ประกอบด้วย 
1. นายวิชิต  นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล 
2. นายนิรุธ  งอสอน รองปลัดเทศบาล / รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา / 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. นางณิชา  นันทน์ธนกุล  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นายวาทิตต์  เรียมริมมะดัน ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นายมนต์ชัย  วงศ์สันติราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบ ารุง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการประปา 

 

เทศบาลต าบลหนองหัวฟานมีบุคลากร   ประกอบด้วย 
1. พนักงานเทศบาล จ านวน 22 คน 

2. พนักงานครูเทศบาล จ านวน 14 คน  

3. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 12 คน 

4. พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 15 คน 

รวม จ านวน  63 คน 

  นโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้กับสภาเทศบาลประกบด้วยวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหาร ประกอบด้วย   
 1. หลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริต 

2. หลักของความยุติธรรมและจริยธรรม 
3. หลักของการมีส่วนร่วม 
4. หลักแห่งความโปร่งใส 
5. หลักแห่งความคุ้มค่า 
6. หลักนิติธรรม 

วิสัยทัศน์ : เพื่อให้การบริหารราชการและการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานมีทิศทาง มีกรอบในการ
พัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย 

1.เพื่อเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2.เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3.ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5. ให้มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6. เพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการจากการ

บริการของรัฐ 
7. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

ในส่วนที่.... 
 
 
 



 
๑๓ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๑๓ 
 

 
    -ในส่วนท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีในการก ากับดูแลส่วนราชการ

ของเทศบาล แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
   ท่าน ผอ.วิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  รองนายกเทศมนตรี ล าดับท่ี ๑ ช่วยเหลือก ากับดูและ  

กองการประปาและกองการศึกษา ท่านธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์  รองนายกเทศมนตรี ล าดับท่ี ๒ 
ช่วยเหลือก ากับดูแลกองสาธารณสุขและกองช่าง  ขออนุญาตท่านประธานสภาให้รอง
นายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีท่านรับผิดชอบต่อสภาเทศบาล ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำ  -เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต่อสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

นำยวิโรจน์ วงศ์วรำวรรณ -เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและ
พี่น้องประชาชนท่ีเคารพทุกท่านครับ ผมนายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี ล าดับท่ี ๑ 
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบก ากับดูแลงานกองการประปาและกองการศึกษา ในส่วนงานประปา
ผมเองมองว่าเทศบาลต าบลหนองหัวฟานยังไม่มีขาดตกบกพร่องมากนัก ผู้บริหารเทศบาลและ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบพยายามหาแหล่งน้ ามากักเก็บไว้ส าหรับการบริโภคและอุปโภคให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของพี่น้องประชาชน  ส าหรับกองการศึกษาจะเน้นไปท่ีโรงเรียนเทศบาลเป็นส าคัญ  
โรงเรียนเทศบาลแต่เดิมนั้นจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยฝากไว้ท่ีโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน              
ซึ่งผมด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานในขณะนั้น  จ านวนเด็กเยอะมาก 
หลังจากนั้นย้ายไปอยู่ท่ีใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพซึ่งใช้สถานท่ีหอประชุมชั่วคราว หลังจาก
นั้นมีการประเมินว่าจะตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาลได้หรือไม่ โดยเขตการศึกษาเป็นผู้มาประเมินว่าจะตั้ง
ได้หรือไม่ ปรากฏว่าการประเมินผ่านเกณฑ์เกินครึ่งไม่มากนักจึงได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล           
หนองหัวฟานมาจนมาถึงทุกวันนี้   

     -ท่านนายกเทศมนตรีและผู้บริหารได้ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาไว้ ดังนั้น
โรงเรียนเทศบาลจึงต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีสอดรับกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลท่ีได้ก าหนดไว้ โรงเรียน
เทศบาลก าหนดเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง
รอจังหวัดสั่งการก่อน ในส่วนของโรงเรียนเทศบาลมีนักเรียนจ านวนท้ังหมด ๒๓๓ คน แยกเป็น
อนุบาล๑-๒ ๖๔ คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ านวน ๑๖๙ คน ครู ๑๔ คน ครูธุรการ ๑ คน           
จ้างเหมา ๕ คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๔๐ คน ครู ๑ คน พนักงาน ๒ คน ค าขวัญของโรงเรียน
เทศบาล “ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม” เพื่อเป็นการจุดประกายเตือนสติของครู ผู้ปกครอง 
วิสัยทัศน์ หมายถึง ความมุ่งหวังความส าเร็จของงานโดยมีเวลาเป็นเครื่องก ากับ วิสัยทัศน์โรงเรียน
เทศบาล “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข” แต่ผู้บริหารขอให้เน้นให้เด็กเป็นคนดีก่อน          
เมื่อเด็กเป็นคนดีแล้ว เด็กก็จะเก่งและมีสุขตามมา สีประจ าโรงเรียน “น้ าเงินขาว” สีน้ าเงินหมายถึง 
ความพากเพียร ความสามัคคี สีขาวหมายถึง ความสะอาด มีคุณธรรมจริยธรรม ในส่วนของนโยบาย
ท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ขอพูดถึงเรื่องโรงเรียน
เทศบาลก่อน เรื่องของอาคารเรียน อาคารเรียนท่ีมีอยู่เดิมนั้นเป็นอาคารท่ีเก่าแล้วเป็นอาคาร
ชั่วคราว ปัจจุบันทางเทศบาลได้ขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ ๘,๗๕,๐๐๐ บาท และ
อาคารประกอบ คืออาคารอเนกประสงค์หอประชุม ใช้งบประมาณ ๖,๙๙๐,๐๐๐ บาท แต่ในส่วน
ของอาคารเรียนท่านผู้อ านวยการโรงเรียนขอให้เพิ่มเติมเหล็กดัดเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน 
ในส่วนของการปรับปรุงพื้นท่ีโดยรอบภายในบริเวณโรงเรียนอยู่ระหว่างการปรับปรุงคาดว่าจะให้ 



 
๑๔ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๑๔ 
 

                                                                                                       เสร็จก่อน... 
เสร็จก่อนปีใหม่หลังจากนั้นก็จะก่อสร้างเสาธงและโรงอาหาร รั้วโรงเรียนสร้างไปแล้ว ๑๐๐ เมตร 
เหลือ ๑๑๗ เมตร ก็จะถึงถนนด้านหน้า น่าเรียน น่าอยู่ ร่มรื่น สนามโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ถนนหน้าโรงเรียนก็ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ด้านการพัฒนาบุลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง       
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์ โรงเรียนเทศบาลเป็นโรงเรียนต้นแบบของ
กระทรวงศึกษาธิการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับเกียรติบัตร มีวัสดุอุปกรณ์ เช่นการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ คือการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน ส่วนด้านการกีฬา กีฬาวอลเลย์บอลระดับประถม
ของโรงเรียนเทศบาลเป็นแชมป์ในการแข่งขันกีฬาศูนย์ ๑๓  ล่าสุดนี้ไปแข่งท่ีโรงเรียนปักธงชัย
ประชานิรมิต ได้ล าดับรองชนะเลิศเป็นรองของโรงเรียนปักธงชัย เพราะเขาเป็นโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง
ในเรื่องของวอลเลย์บอล ส่วนของการปลูกต้นไม้ต้องเตรียมหลุมไว้ก่อน คาดว่า ๓-๔ ปีข้างหน้าก็จะ
ได้เห็นโรงเรียนของเราร่มรื่นน่าอยู่ เรื่องการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีนั้น โครงการเกือบ            
ทุกโครงการไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส          
โคโรนา ๒๐๑๙   

     -ต่อไปเรื่องของประปาเจ้าหน้าท่ีได้สรุปมาให้เทศบาลมิให้ขาดตกบกพร่องมากนัก
เวลาแล้งในเขตเทศบาลไม่มีต้องน าภาชนะมาวางรอรับน้ าหน้าบ้านเลยน้ ายังมีให้ใช้เช่นเดิมถึงแม้จะ
เป็นน้ าเค็มก็ตาม แต่เดิมเมื่อปี ๒๕๕๘ ทางบ้านเมืองนาทเจอปัญหาขาดแคลนน้ าต้องไปขอน้ าจาก
วัดหนองหัวฟานมาใส่ถังเก็บน้ าท่ีบ้านเมืองนาทเพื่อให้ได้ใช้น้ า มีการประชุมกันของชาวบ้านหนอง
หัวฟานว่าจะให้หรือไม่ให้และได้เข้าไปขอความเห็นจากท่านผู้ใหญ่มา ครึ้มกลาง อดีตผู้ใหญ่บ้าน
หนองหัวฟาน ท่านได้ให้ความเห็นว่าสมควรให้การช่วยเหลือเขาในเมื่อเขาเดือดร้อนเพราะเป็นบ้าน
พี่เมืองน้องกัน ท่านเป็นคนท่ีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีใจเป็นกุศลมาก ดังนั้นทางวัดหนองหัวฟานจึงมี
มติให้น าน้ าจากวัดหนองหัวฟานไปช่วยเหลือบ้านเมืองนาทให้ได้ใช้กันตลอดปี ต่อมาปี ๒๕๕๙       
ฝนตกตั้งแต่ต้นปีมีน้ าเข้าสระเต็มทุกสระ จะขอเรียนชี้แจงเก่ียวกับประปาโดยการใช้งบประมาณของ
เทศบาลประมาณปีละหนึ่งล้านเจ็ดแสน ค่าน้ าประปาเทศบาลเราเก็บถูกท่ีสุดเป็นน้ าประปาต้นแบบ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัดนครชัยบุรินทร์คือจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ และในโอกาสต่อไปนโยบายของนายกเทศมนตรีคือ “ประปาดื่มได้”ในปัจจุบันประปาของ
เทศบาลเก็บค่าน้ าประปาได้ ๘๐๔,๐๓๔ บาท จ านวนการผลิต ๒๐๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ าประปา ค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า  ๕๔๖,๓๕๙.๕๘ บาท ค่าจ้างเหมา
ผู้ดูแลระบบ ๔ ระบบ ๓๒๕,๒๐๐ บาท ค่าจ้างจดมาตรและเก็บค่าน้ า ๑๐๘,๐๐๐ บาท ค่าสารเคมี 
๑๙๖,๓๔๒ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๑๙,๗๗๘ บาท รวมค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น ๑,๒๙๕,๖๗๙.๕๘ ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยหน่วยละ ๙.๒๗ บาทต่อหน่วย จ านวนผู้ใช้น้ าท้ังหมด ๑,๔๘๒ ครัวเรือน นอกเขตบริการคือ
ชุมชนบ้านน้อย ๖๕ ครัวเรือน สถิติการร้องเรียน เรื่องน้ าสกปรก จ านวน ๒ เรื่อง ได้รับการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ท่อประปาช ารุด จ านวน ๖๔ เรื่อง ในเรื่องการร้องเรียนปัจจุบันชาวบ้านจะลงเรื่อง
แจ้งในไลน์ของเทศบาล ซึ่งทางเจ้าหน้าท่ีได้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนและได้ท าการแก้ไขในทันที 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน ๔ ครั้ง และในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ กองการประปาได้รับการรับรองมาตรฐานระบบประปาหนองโพธิ์แห่งท่ี ๑ เป็นระบบ
ประปาสะอาดจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรองให้เป็นประปาต้นแบบ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตน้ าประปาของศูนย์อนามัยท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุม ๔ 
จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สอบถามท่านนายกเทศมนตรีท่านจะตอบค าถาม
ได้ทุกเรื่องทุกค าถาม ขอบคุณครับ 



 
๑๕ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๑๕ 
 

ประธานสภา... 
ประธำนสภำ -ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีท่ีรายงานผลการด าเนินงานด้านการศึกษาและการ

ประปาให้ท่ีประชุมทราบ ขณะนี้เวลา ๑๒.๑๐ น. ก่อนท่ีผู้บริหารจะรายงานผลการด าเนินงาน ขอ
เชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน แล้วกลับเข้าห้องประชุมเพื่อประชุมในระเบียบวาระต่อไป
ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญครับ 

   เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนผู้เข้ารับฟังการประชุมเข้าห้อง
ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลได้นับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาท่ีอยู่ในห้องประชุม              
ครบท้ัง ๑๒ ท่าน จึงได้เชิญประธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   

ประธำนสภำ -เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ขอให้ผู้บริหารเทศบาลรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมต่อ 
ขอเชิญครับ   

นำยกเทศมนตร ี -ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ท่ีรายงานผ่านไปแล้วคือรองนายกเทศมนตรี        
ท่านท่ี ๑ ก่อนท่ีรองนายกเทศมนตรีท่านท่ี ๒ จะรายงานผลการด าเนินงานผมขออนุญาตให้ท่าน
ประธานแจ้งสมาชิกสภาให้ตั้งใจฟังข้อเสนอและรายงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเพื่อจะ
ได้น าเรื่องท่ีทางเทศบาลด าเนินการไปสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ เราเชิญพี่น้องประชาชนมา
เข้ารับฟังการประชุมสภาก็เพื่อให้มารับรู้เรื่องการบริหารงานเทศบาลกับเรา อยากให้ทุกท่านได้รับรู้
เรื่องต่างๆท่ีจะน าเรียนกับท่านเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันแล้วน าไปสื่อให้พี่น้องประชาชนได้
เข้าใจให้ตรงกัน ขอเชิญท่านธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี ท่านท่ี ๒ รายงานผล 
การด าเนินงานกองสาธารณสุขและกองช่าง ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำ -ขอเชิญท่านธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์  รองนายกเทศมนตรี ครับ 
นำยธนวัฒน์  วงศ์สันติรำษฎร์  -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า                

ส่วนราชการ พี่น้องประชาชนทุกท่าน ในท่ีประชุมทุกท่าน ผมนายธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์             
รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน ล าดับท่ี ๒ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้
ก ากับดูแลงานกองสาธารณสุขและกองช่าง  ล าดับแรกขอรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ด้านนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการเร่งด่วนของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คือโครงการการป้องกันและแก้ปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท่ีมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง           
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองหัวฟานไม่มีการแพร่ระบาดแต่เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเป็น
สถานการณ์ท่ีมีผู้ติดเชื้อหรือผู้ ท่ีใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยงสูงเข้ามาในพื้นท่ี
เทศบาลแล้วมีการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ เป็นการท างานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หนองหัวฟานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วย ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา เทศบาลได้จัดตั้งศูนย์ LQ จ านวน ๑ แห่ง โดยใช้สถานท่ีอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน จุดพักคอย ๑ แห่ง แบ่งเป็น ๒ จุด จุดท่ี 
๑ จุดสังเกตอาการตั้งอยู่ท่ีอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล และจุดท่ี ๒ ส าหรับกักตัวผู้ป่วยท่ี
รักษาหายแล้วท่ีอาคารเรียนสี่ชั้นโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน สรุปยอดกักตัวท่ี LQ จ านวน ๒๒ 
คน ศูนย์ CI กักตัวรอรับการรักษาจ านวน ๒๙ คน  รักษาหายแล้วกักตัว ๑๔ วันรอกลับบ้านจ านวน 
๓๔ คน  เดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุด จ านวน ๒๘  รักษาหายกักตัวท่ีบ้าน จ านวน ๔ คน  รวม
ท้ังสิ้น ๑๑๘ คน ใช้งบประมาณเทศบาล ๔๓๔,๓๑๖ บาท และงบประมาณจากการสนับสนุนของพี่
น้องประชาชนจ านวนเงิน ๒๔,๘๐๐ บาท ใช้ไป ๒๔,๒๐๕ บาท เงินคงเหลือ           ๕๙๕ บาท การ
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น ผ่ า น ก อ ง ทุ น  ส ป ส ช . เ ท ศ บ า ล  
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                                                                                                    เป็นจ านวน.. . 
เงินท้ังสิ้น  ๓๓๙,๓๕๕ บาท จ านวนโครงการอนุมัติ ๒๙ โครงการ สามารถด าเนินโครงการได้ 
จ านวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๙,๓๒๕ บาท ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ ๘ โครงการ เป็นเงิน 
๑๗๐,๐๓๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๗๐,๑๖๖.๕๓ บาท  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้
ด าเนินการไปแล้วช่วงเดือนเมษายน ใช้งบประมาณ ๒๔,๑๔๐ บาท และในเดือนนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการรับลงทะเบียนสุนัข แมว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     
โรคไข้เลือดออก เทศบาลเราสามารถควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกได้จะเห็นได้ว่าในปีนี้ในเขต
พื้นท่ีเทศบาลไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ต่อมาเรื่องความสะอาดของชุมชนโครงการธนาคารขยะ
ชุมชน ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี จ านวนครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกธนาคาร
ขยะชุมชน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ท้ังสิ้น ๘๓๔ ครัวเรือน ครัวเรือนท่ีมีคุณสมบัติครบท่ีสามารถขอรับเงิน
ช่วยเหลือได้จ านวน ๘๑๒ ครัวเรือน มีปริมาณขยะจ านวน ๑๗๕,๕๐๒ กิโลกรัม ปริมาณขยะท่ีขาย
ให้กับผู้ประกอบการคิดเป็นเงิน ๖๕๙,๒๗๖ บาท เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารธนาคารขยะชุมชน
เป็นจ านวนเงิน ๙๙,๐๕๙ บาท จ านวนผู้เสียชีวิตท่ีได้รับเงินช่วยเหลือจ านวน ๓๗ ราย รวมเป็นเงิน
ช่วยเหลือท้ังสิ้น ๖๐๓,๗๐๐ บาท  และโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อด าเนินการภายใต้โครงการ Zero Wsste (ขยะเป็นศูนย์) 
ขณะน้ีก าลังขับเคลื่อน ใช้งบประมาณไปแล้ว ๒๙๑,๙๓๐ บาท งบประมารคงเหลือ ๑๐๘,๐๗๐ บาท 
การด าเนินโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีสะดุดบ้างเล็กน้อยกิจกรรมบางอย่างไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายใต้โครงการ Zero Wsste ก าลังด าเนินการเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิดได้คลี่คลาย 
ในส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนสายต่างๆก็ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น ถนนสายหญ้าคา-
หนองหัวฟาน ก็ท าการปลูกต้นไม้สองข้างทางแล้ว ถนนสายขามสะแกแสง-คง ก็ดูแลรักษาต้นไม้
อย่างสม่ าเสมอ ฝั่งล าห้วยใหญ่ก็ท าการปลูกไม้ดอกท้ังสองฝั่ง ทีมงานป้องกันช่วยเหลือในการดูแลรด
น้ าอย่างสม่ าเสมอ การจัดการน้ าเสียตามรางระบายน้ าบางส่วนจะตันได้ลอกรางไปแล้วบางส่วน  
ด้านกองช่างได้ดูแลเรื่องการร้องเรียนต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการไฟฟ้า รับเรื่อง ๑๐๙ จุด 
สามารถแก้ไขให้ทันทีเพราะปัจจุบันกองช่างได้ปรับปรุงขั้นตอนการซ่อมไฟฟ้าโดยใช้ตัวเลขก ากับไว้
ท่ีเสาไฟ เมื่อไฟฟ้าดับท่ีเสาไหนประชาชนจะถ่ายรูปเสาไฟฟ้าท่ีมีตัวเลขก ากับไว้ล งในกลุ่มไลน์
เทศบาลเพื่อประชาชน เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลจะทราบทันทีว่าเสาไฟต้นนั้นอยู่จุดไหน ชุมชนไหน 
ช่างก็จะออกไปซ่อมได้ทันที การลอกรางระบายน้ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ด าเนินการไปแล้ว
คือชุมชนดอนม่วง ชุมชนหินตั้ง ถนนเทศบาล ๒ ซอยประคองศิลป์ ชุมชนกลางบ้าน ถนนเทศบาล 
๑ ชุมชนตลุงหว้า ชุมชนดอนต าแยรวมใจ ซอยชื่นฤดี ชุมชนกลางบ้าน ซอยชนะชัย ในช่วงท่ีฝนตก
หนักพายุเข้าท่านนายกเทศมนตรีและผมได้ออกไปส ารวจตามถนนสายต่างๆภายในชุมชนก็พบจุดท่ี
น้ าไม่สามารถไหลผ่านได้ จุดท่ีน้ าท่วมขัง เช่นจุดหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ ท่ีเกิดน้ าท่วมขัง การ
แก้ปัญหาต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ชุมชนดอนม่วงรางน้ าจะตันเร็วเพราะแต่ละบ้านถมดิน
สูงกว่าถนนดินก็จะไหลลงรางน้ าท าให้รางน้ าตัน การแก้ไขได้ด าเนินการไปมากแล้ว ในชุมชน            
เมืองนาทซอยบ้านท่านผู้ใหญ่ภาวินี ก็แก้ไขไปแล้วโดยการเพิ่มผิวจราจร ส่วนในจุดท่ีต้ องใช้
งบประมาณมากก็ต้องรอใช้งบประมาณของปี ๒๕๖๕ ในส่วนของผมขอจบการรายงานผลการ
ด าเนินงานเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา... 



 
๑๗ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๑๗ 
 

ประธำนสภำ -ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีครับ ท่ีได้รายงานผลการด าเนินงานในส่วนของกองช่าง
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ท่ีประชุมทราบ ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
รายงานผลการด าเนินงานเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

นำยกเทศมนตร ี -ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลครับ ขอเพิ่มเติมจากท่ีท่านรองนายกเทศมนตรี
ท้ังสองท่านรายงานไปแล้ว ด้านงานก่อสร้างตามท่ีสภาเทศบาลอนุมัติงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ การก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล การสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียน ด าเนินการแล้ว          
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก็จะด าเนินการโครงการก่อสร้างโรงอาหาร โครงการก่อสร้างเสาธง            
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเพิ่มเติม  และหลังจากปรับพื้นท่ีภายใน
บริเวณโรงเรียนเรียบร้อยแล้วมีโครงการย้ายนักเรียนมาเรียนท่ีอาคารใหม่ในช่วงเปิดเทอมใหม่ใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕  นอกจากโครงการก่อสร้างภายในโรงเรียนแล้วยังมีโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ถนนเทศบาล ๓ ก าลังด าเนินการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไส้ไก่ 
ด าเนินการแล้ว โครงการก่อสร้างรางน้ าตัวยู ถนนเทศบาล ๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอย
ราษฎร์บ ารุง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ถนนเทศบาล ๑ เหลือ ๒๓ เมตร ท่ียังไม่          
เชื่อมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยสว่างจิต หน้าวัดหนองหัวฟานต่อจากถนนเทศบาล ๑ 
ตั้งอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ียังค้างอยู่
ได้ติดตามไปแล้วและทางไฟฟ้าแจ้งว่าจะมาด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่  หากยังไม่แล้วเสร็จ
นายกเทศมนตรีก็จะติดตามด้วยตัวเองว่าล่าช้าด้วยเหตุผลใด การก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์     
ติกคอนกรีต ซอยราษฎร์บ ารุง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยไร่นา ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตลอดสายเพราะทางกองช่าง
ได้ด าเนินการลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ในส่วนท่ีแยกออกไปทางทิศตะวันออก
ทางกองช่างก็จะด าเนินการลงทะเบียนให้เป็นทางหลวงท้องถิ่นต่อไปเพื่อจะได้ด าเนินการขอเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อก่อสร้างได้ต่อไป โครงการก่อสร้างรางระบายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง           
๔๐ เซนติเมตรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในเขตชุมชนตลุงหว้าให้ลงไปทางล าห้วย ด าเนินการแล้ว
โดยการโอนเงินงบประมาณท่ีเหลือจ่ายไปด าเนินการให้ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มเย็น ๒ 
ชุมชนหินตั้ง ชาวบ้านได้บริจาคท่ีดินให้เพื่อก่อสร้าง ด าเนินการแล้ว โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติก ซอยเตือนใจ ด าเนินการแล้ว  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ซอยชนะชัย 
ด าเนินการแล้ว โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ซอยสระหลวง ด าเนินการแล้ว ท่ีกล่าว
มาท้ังหมดนั้นเป็นหมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด าเนินการตามท่ีได้
ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ล าดับต่อไปด้านสังคมจะเป็นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่นการดูแลผู้สูงอายุ 
สวัสดิการนอกจากรับเบี้ยยังชีพตามระเบียบแล้ว เทศบาลได้จัดตั้งกองทุนศูนย์อเนกประสงค์
เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ปัจจุบันมีเงินกองทุนประมาณ 
๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีท่าน ผอ.ประคอง  เงื่อนกลาง เป็นประธานศูนย์และดูแล เงินทุนมาจากเงิน
ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน เงินบริจาคจากครอบครัวสมาชิกกองทุนท่ีเสียชีวิตท่ีได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากกองทุนก็จะมอบเงินให้กับกองทุนเพื่อเป็นสาธารณกุศล ทางเจ้าหน้าท่ีก็จะท าบัญชี
เก็บไว้เป็นรายได้และรายได้อื่นๆเช่น เงินจากการทอดผ้าป่าท่ีผ่านมา เงินท่ีเหลือจากการเก็บเงินท่ีมี
สมาชิกเสียชีวิตในแต่ละรายจะเหลือประมาณรายละ ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท เรื่องการดูแลผู้ยากไร้
ด้านท่ีอยู่อาศัย การซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัยของผู้ยากไร้ เทศบาลประสานของบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น เช่น อบจ. / พม. /กองทุนย่าโม / สภากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเมื่อได้รับเงิน 
                                                                                                       อุดหนุน... 



 
๑๘ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๑๘ 
 

 
อุดหนุนมาแล้ว รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ ๕๐,๐๐๐ บาท เทศบาลจะช่วยเหลือใน
เรื่องของการก่อสร้างเช่นแรงงานและการช่วยเหลือจากผู้บริหารเทศบาล สมาชิก พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาล พี่น้องประชาชน ในการบริจาคเงิน วัสดุ สิ่งของเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างซึ่งในแต่ละหลังท่ีด าเนินการล้วนแล้วแต่เกินงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนมาท้ังสิ้น ดูแล
ความปลอดภัยทางถนนตั้งจุดบูรณาการร่วมกับอ าเภอขามสะแกแสง ดูแลอ านวยความสะดวกให้กับ
พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาล เรื่องการส่งเสริมอาชีพต่างๆก าลังด าเนินการให้มีความยั่งยืน 
ท้ังหมดนี้เป็นโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากโครงการท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
จ านวนท้ังสิ้น ๗๘ โครงการ ด าเนินการได้ ๓๘ โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ ๔๐ โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้ส าหรับ ๗๘ โครงการ ประมาณ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช้ไปท้ังสิ้น 
ประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีกล่าวมาแล้วคืองบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยขอให้ท่านสมาชิกอ่านจากเอกสารท่ีเจ้าหน้าท่ีแจกให้ ท่ีนายกเทศมนตรี
รายงานมานั้นเป็นเพียงการสรุปให้ท่ีประชุมทราบเท่านั้น ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำ  -ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีท่ีรายงานผลการด าเนินงานในปีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔      
ให้สมาชิกสภาและพี่น้องประชาชนได้ทราบโดยละเอียด ผมเห็นด้วยและพึงพอใจท่ีสุดคือการท่ีท่าน
นายกเทศมนตรีตั้งกลุ่มไลน์เทศบาลเพื่อประชาชนส าหรับการรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน
ซึ่งในปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงสื่ออย่างท่ัวถึง และสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ในทันที 
สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามผู้บริหารขอเชิญครับ หากไม่มีต่อไปจะเป็นระเบียบวาระท่ี ๒              

ระเบียบวำระที่ ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี  
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔   

ประธำนสภำ  -รายงานการประชุมฝ่ายเลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบแล้ว ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงาน
ผลการตรวจรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันท่ี 
๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภา ขอเชิญครับ                    

นำยโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  สมาชิก
สภาเทศบาล เขต ๒ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  นายมาลัย  รอกลาง  กรรมการ 
และนายด ารงศักดิ์ กันนิดา เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการ
ประชุมซึ่งทางเลขานุการสภาจัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว พบว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีการ
บันทึกเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีข้อความหรือถ้อยค าท่ีต้องการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด และได้
ลงลายมือชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนต่อประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ          
และผมขอเสนอให้ท่านประธานสภาขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาขอบคุณครับ  

ประธำนสภำ -ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเรียบร้อย             
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือถ้อยค าเพิ่มเติมในรายงานการประชุมอีกหรือไม่...
หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข ต่อไปจะขอมติท่ีประชุมครับ  

เลขำนุกำรสภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาตรวจสอบ            
ว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่   

เลขานุการ... 



 
๑๙ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๑๙ 
 

    เลขานุการสภานับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู่ ในท่ีประชุม จ านวน ๑๒ ท่าน            
ครบองค์ประชุมสามารถลงมติได้ตามระเบียบครับ 

ประธำนสภำ -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 
๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ประธำนสภำ -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ให้ยกมือ  
 -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง  -งดออกเสียง  ๑  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล)   
มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗  

กันยำยน  ๒๕๖๔  เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำ
เทศบำล) 

ระเบียบวำระที่ ๓  กระทู้ถำม 
     ไม่มี   

ระเบียบวำระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  
   ๔.๑ ไม่มี   

ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 
๕.๑  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗)  
-โอนงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐ บาท  รวมงบประมาณหลัง
โอนทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท  

ประธานสภา -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงการโอนงบประมาณต่อสภาเทศบาลเพื่อประกอบการพิจารณา  
ขอเชิญครับ 

นายนิรุธ  งอสอน -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนิรุธ  งอสอน  รองปลัดเทศบาล 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ครับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐ บาท  รวมงบประมาณหลัง
โอนทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท เหตุผลความจ าเป็นเนื่องจากกองสาธารณสุขมีรถบรรทุกหนึ่งคันที่
ไม่สามารถใช้งานได้มีความจ าเป็นต้องท าการซ่อม แต่งบประมาณที่ตั้งไว้คาดว่าจะไม่เพียงพอ
จึงต้องน าเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการโอน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต้องขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น  
จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองัวฟานพิจารณา ขอบคุณครับ 

ประธานสภา... 



 
๒๐ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๒๐ 
 

ประธานสภา -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายการโอนงบประมาณที่ท่านรองปลัดเทศบาล            
ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นไปแล้วหรือไม่ ขอเชิญครับ   

เลขำนุกำรสภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาตรวจสอบ             
ว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่    

   -เลขานุการสภานับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู่ ในท่ีประชุม  จ านวน ๑๒ ท่าน             
ครบองค์ประชุมสามารถลงมติได้ตามระเบียบครับ  

ประธำนสภำ -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ยกมือครับ  
ที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง   
ประธำนสภำ -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ยกมือ   
 -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง  -งดออกเสียง  ๑  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล)   
มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบโอนงบประมำณตำมที่เสนอ เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง       

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำเทศบำล) 
   ๕.๒  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  
ข้อ ๒๙)   

-เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน
เทศบาล งบประมาณ ๖๙๑,๘๕๐ บาท   

ประธานสภา -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย              
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญครับ 

นายวาทิตต์  เรียมริมมะดัน -เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติในที่ประชุมทุกท่านครับ  ผมนายวาทิตต์  เรียมริมมะดัน  
ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาล ขอน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ดังน้ีครับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ 
๖๙๑,๘๕๐ บาท ปริมาณ ขนาดยาว 145 เมตร สูง 2.20 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบล             
หนองหัวฟาน  เลขที่ 12/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (8) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
แก้ไขครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.2564 หน้าที่  15 ล าดับที่ 14  แต่ข้อเท็จจริงปริมาณงานความ
สูงคือ ๒.๐๐ เมตร ซึ่งในเทศบัญญัติเป็นการพิมพ์ตัวเลขผิดไปจากข้อเท็จจริง ดังนั้น เพื่อถือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและถูกต้องตามข้อเท็จจริง จึงต้องด าเนินการแก้ไขตัวเลข         
ให้ถูกต้อง โดยขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจง จาก “สูง ๒.๒๐ เมตร” เป็น “สูง ๒.๐๐ เมตร”   

ประธานสภา... 
 



 
๒๑ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๒๑ 
 

ประธานสภา -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายที่ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นไปแล้วหรือไม่ ขอเชิญครับ  

นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ -เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเรียนถามที่ประชุมในข้อความเดิม ความสูง ๒.๒๐ เมตร 
งบประมาณ ๖๙๑,๘๕๐ บาท แต่ข้อความใหม่ ความสูง ๒.๐๐ เมตร งบประมาณเท่าเดิม 
ปริมาณงานลดลงแต่เหตุใดจ านวนเงินไม่ลดลงด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภา -ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงครับ 
นายวาทิตต์  เรียมริมมะดัน -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ เรื่องของวงเงินงบประมาณที่        

ไม่ลดลงตามปริมาณงาน ขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ ตามแบบเลขที่ ๑๒ ของเทศบาลต าบลหนอง
หัวฟาน รายการประมาณการที่จัดส่งให้ฝ่ายจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ ก็ประมาณการราคา
ที่ความสูง  ๒.๐๐ เมตร เพียงแต่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ตัวเลขเท่านั้นที่พิมพ์คลาดเคลื่อน
จาก ๒.๐๐ เมตร เป็น ๒.๒๐ เมตร จึงต้องขอแก้ไขตัวเลขให้ถูกต้อง ขอบคุณครับ 

นายกเทศมนตรี -ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมที่ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงไปดังนี้ โครงการก่อสร้างรั้ว
โรงเรียนเทศบาลที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนั้นมีความสูง ๒.๐๐ เมตร การประมาณการาคา
ก่อสร้างก็ประมาณการราคาที่ความสูง ๒.๐๐ เมตร เพียงแต่ในขั้นตอนการพิมพ์ลงใน           
เทศบัญญัติเจ้าหน้าที่พิมพ์ตัวเลขผิดจากสูง ๒.๐๐ เมตร เป็น ๒.๒๐ เมตร ดังนั้นวงเงิน
งบประมาณจึงเท่าเดิม ขอบคุณครับ 

ประธานสภา -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ขอเชิญครับ  

เลขำนุกำรสภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาตรวจสอบ            
ว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่   

   -เลขานุการสภานับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู่ ในท่ีประชุม  จ านวน ๑๒ ท่าน            
ครบองค์ประชุมสามารถลงมติได้ตามระเบียบครับ 

ประธำนสภำ -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย              
ให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ประธำนสภำ -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมารรายจ่าย ให้ยกมือ 
 -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง  -งดออกเสียง  ๑  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล)   
มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำร พ.ศ. 

๒๕๖๕ ตำมที่เสนอ เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำ
เทศบำล) 

ระเบียบวำระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ 
ประธำนสภำ  -ในระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พี่น้องประชาชน

ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ ขอเชิญครับ  
นายโสภณ... 

  



 
๒๒ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๒๒ 
 

นำยโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ -เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิก
สภาเทศบาล เขต ๒ ได้รับแจ้งจากปะชาชนบ้านเมืองนาทเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างเริ่มจากบ้านผู้ใหญ่         
ภาวินีไปทางทิศใต้ดับมา ๓ วันแล้ว ผมได้แจ้งให้ช่างเทศบาลทราบแล้วและได้รับการแก้ไขแล้ว  
และวันนี้ได้รับแจ้งจากประชาชนชุมชนเมืองนาทเช่นเดียวกันว่ามีเครือเถาวัลย์พันสายไฟบริเวณ
ชุมชนเมืองนาทตะวันออกเป็นจ านวนมากเกรงว่าจะเกิดอันตราย จึงขอแจ้งให้ทางเทศบาล
ช่วยเหลือในการด าเนินการแก้ไขหรือประสานงานกับการไฟฟ้าในการน าเครือเถาวัลย์ออก และขอ
แจ้งเพิ่มว่าไฟส่องสว่างหน้าบ้านนายโสภณ มุ่งปั่นกลาง ติดแต่เป็นแสงสลัวๆไม่สว่าง ขอบคุณครับ 

นำยชำนน  อ่อนทองหลำง -เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายชานน  อ่อนทองหลาง สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑ แจ้งเรื่องแรก เรื่องการท้ิงขยะบริเวณบ่อขยะของเทศบาล เนื่องจากผมไปท างานอยู่
ในบริเวณใกล้ๆกับสถานท่ีท้ิงขยะของเทศบาลทุกวัน  ดังนั้น ในทุกวันผมจะเห็นว่ามีรถของคน           
นอกพื้นท่ีน าขยะมาท้ิงเป็นจ านวนหลายเท่ียวต่อวันบรรทุกใส่รถอีแต๋น รถปิคอัพ เต็มคันรถ ส่วนรถ
ขนขยะของเทศบาลจะมาท้ิงวันละ ๔ เท่ียว รถต่างพื้นท่ีท่ีน าขยะมาท้ิงบางคันก็โยนขยะท้ิงลงข้าง
ทางเข้าไปท้ิงด้านใน ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเทศบาลท่ีต้องเก็บกวาดท าความสะอาดตาม ผมคิดว่าจะ
เป็นปัญหาในระยะยาว จึงขอฝากให้เทศบาลพิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ไข  เรื่องท่ีสอง เรื่องของ
อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล ในตอนค่ าอาคารจะมืดมาก เกรงว่าอาคารเรียนจะเป็นแหล่งมั่ว
สุมของวัยรุ่นได้ ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้รับผิดชอบไปเปิดไฟท่ีอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลทุกวัน 
เพื่อให้มีแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย เรื่องที่สาม ถนนซอยไส้ไก่ขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกสภาทุก
ท่านท่ีอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างให้ แต่จะขอฝากให้เทศบาลช่วยดูแลถนนช่วงท่ีต่อจาก        
ซอยไส้ไก่ถึงช่วงฝายน้ าล้น บริเวณนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ขอฝากให้เทศบาลช่วยแก้ไขให้ด้วย 
เรื่องท่ีสี่ เรื่องประปา ท่านนายกเทศมนตรีและผู้รับผิดชอบดูแลได้เป็นอย่างดี น้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐาน แต่ขอฝากให้ดูแลสถานท่ีบริ เวณสระน้ าให้สะอาดอย่าปล่อยให้มีหญ้ารกรุงรัง             
ฝากใหดู้แลตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดตลอดเวลาด้วย ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำ -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นำยกเทศมนตร ี -ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ขอชี้แจงเรื่องถนนซอยไส้ไก่ ท่ีท่านสมาชิกสภา

เทศบาลกล่าวถึง ซอยไส้ไก่ช่วงท่ีท่านกล่าวถึงนั้น ได้ดูจากแผนท่ีทางดาวเทียมพร้อมกับผู้อ านวยการ
กองช่างเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหัวฟาน ซึ่งทางเทศบาลได้แจ้งเรื่องไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวฟานถึงความ
เดือดร้อนของประชาชนแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งในข้อเท็จจริงเทศบาลไม่สามารถไป
ด าเนินการในพื้นท่ีบริเวณนั้นได้ หากเข้าไปด าเนินการใดในบริเวณดังกล่าวนั้นจะเป็นการด าเนิน
กิจการนอกเขต ซึ่งต้องขออนุญาตต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
ท ากิจการนอกเขต ดังนั้น ในเรื่องการแก้ไขความเดือดร้อนนี้เทศบาลจะรับเรื่องไว้เพื่อประสานกับ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวฟานชุดใหม่เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน  เรื่องแหล่ง
เก็บน้ าประปาท่ีรกรุงรังจะมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองการประปารับผิดชอบแก้ไขให้ขอบคุณครับ 

นำยผ่อง  มงคล  -เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายผ่อง  มงคล  ประธานชุมชนตลุงหว้า ขอน า
เรียนเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องขอให้แก้ไขถนนเทศบาล ๖ ช่วงบริเวณอยู่กลางทุ่ง
ก่อนเข้าหมู่บ้านถนนจะเป็นหลุมเป็นคลื่น เนื่องจากตอนนี้รถอ้อยวิ่งผ่านถนนจะยุบ เกรงว่าจะเกิด
อันตรายกับประชาชนท่ีใช้เส้นทางนี้ได้ จึงเสนอขอให้ทางเทศบาลช่วยด าเนินการแก้ไขให้ด้วย      
ขอบคุณมากครับ  

นายกเทศมนตรี... 



 
๒๓ 

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๒๓ 
 

นำยกเทศมนตร ี -ขอบคุณท่านประธานชุมชนตลุงหว้าครับ เรื่องท่ีถนนเทศบาล ๖ เป็นคลื่น         
เป็นหลุมนี้ ได้อบหมายให้กองช่างไปส ารวจและหาวิธีแก้ไขให้ครับ  

นำยประจวบ สมัยกลำง  -เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายประจวบ  สมัยกลาง สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเผาถ่านในชุมชน 
ขอให้กองสาธารณสุขไปดูแลแก้ไขให้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำ -ขอฝากให้ทางกองสาธารณสุขออกไปดูแลและหาวิธีแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วย
ครับ มีท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีเรื่องแจ้งท่ีประชุม วันนี้ขอขอบคุณ          
ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประชาชน
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม เวลา  ๑๔.๕๐ น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม 
  (นายวิชิต  นวลกุลนิภา) 

  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับน้ี สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้ว              
ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่        กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 
 
 

(นายแดง  ศรีนอก) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 


